

Quảng Trị, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Số: 02/BC-CĐVC

BÁO CÁO

Tình hình đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tình hình chung

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đặc biệt đây là năm các cấp công đoàn thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, định hướng hoạt động của LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, các cấp CĐVC tỉnh đã triển khai và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng thực hiện, tạo được không khí thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

2. Về số lượng đoàn viên, người lao động

- Số lượng Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc: 50 CĐCS
- Số lượng CĐCS thành viên: 103 đơn vị
- Tổng số CBCCVCLĐ: 5.282
- Đoàn viên công đoàn: 5.282 người (tăng 64 người)
- Đảng viên: 2.920 người (phát triển mới 94 đảng viên)

3. Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động

Đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) các cấp thuộc CĐVC tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm tạo điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, hiệu quả. Nhờ đó, việc làm, thu nhập, đời sống của đa số ĐV, NLĐ ổn định, các chế độ chính sách được đảm bảo. ĐV, NLĐ phấn khởi trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách tiền lương.

Tuy nhiên một bộ phận ĐV, NLĐ trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội không được hưởng các khoản phụ cấp khác, mức thu nhập thấp nên còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Một số cơ quan, đơn vị do đặc thù công việc với địa bàn hoạt động rộng, làm việc chủ yếu ngoài trời, làm việc vào ban đêm, địa điểm tác nghiệp chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nên điều kiện làm việc và đời sống của ĐV, NLĐ gặp không ít khó khăn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá kết quả cam kết của BTV CĐVC tỉnh với LĐLĐ tỉnh

STT	NỘI DUNG KÝ CAM KẾT NĂM 2023	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN
1	100% cơ quan HCSN tổ chức hội nghị CBCC,VC	100%
2	CĐVC tỉnh và 100% CĐCS có ít nhất 01 công trình, hoạt động ý nghĩa chào mừng đại hội công đoàn các cấp	CĐVC tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” trong CCVCLĐ; Hoàn thành và bàn giao 01 nhà Mái ấm CĐ; 100% CĐCS đều có các công trình, phân việc, hoạt động chào mừng đại hội (100%)
3	Vận động đoàn viên hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phân đấu đến hết quý II năm 2023 có 500 sáng kiến	810/500 sáng kiến (đạt 162%)
4	Thu Mái ấm công đoàn đạt: 156.500.000đ	156.500.000 (đạt 100%)
5	Vận động 32 CĐCS (có từ 30 đoàn viên trở lên) đặt Báo Lao động hàng ngày	32 đơn vị (đạt 100%)
6	Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp đúng quy định, kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở về chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn	22% (đạt 110%)

2. Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 310-CV/ĐUK ngày 23/6/2022 của Đảng ủy khối CQ và DN tỉnh, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội cấp mình, đồng thời chỉ đạo thành công đại hội CĐCS thành viên đúng yêu cầu quy định (*đối với những đơn vị có quản lý CĐCS thành viên*). Kết quả, 49/50 CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 (01 CĐCS tổ chức hội nghị). Đại CĐCS hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra (22/5/2023), đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cơ bản đã bầu chức danh chủ chốt CĐCS là lãnh đạo đơn vị và bầu đủ số lượng Ban Chấp hành. Công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình từ việc xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, tạo được đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa đối với đoàn viên. Đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các

cấp, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch¹.

Song song với nhiệm vụ chỉ đạo đại hội CĐCS, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội IV CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐVC tỉnh Quảng Trị khóa IV gồm 15 đồng chí. Bầu đoàn ĐB dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII gồm 14 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành CĐVC tỉnh Quảng Trị khóa IV lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ CĐVC tỉnh gồm 05 đồng chí; bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và bầu UBKT gồm 05 đồng chí.

Đại hội thông qua 11 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội được tổ chức khoa học, đúng quy định, nội dung văn kiện chuẩn bị chu đáo, công phu, ứng dụng nhiều công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội; công tác tuyên truyền diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nhiều công trình, sản phẩm, việc làm ý nghĩa, chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn... được các cấp công đoàn quan tâm, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội.

Ngay sau đại hội IV CĐVC tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã kịp thời xây dựng đề cương, hướng dẫn các CĐCS tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội, tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết đại hội và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu đã được Đại hội IV CĐVC tỉnh, đại hội XIII Công đoàn tỉnh thông qua vào chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình.

CĐVC tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT CĐVC tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, UBKT CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định thành lập Ban nữ công quản chúng CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí; Chỉ đạo Ban nữ công quản chúng CĐVC tỉnh xây dựng Chương trình công tác, Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban nữ công quản chúng CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động

Các cấp CĐVC tỉnh đã chủ động, thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, kịp thời đề xuất nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan đến chế độ cho ĐV, NLĐ. Chỉ đạo 100% CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ CCVCLĐ đảm bảo nội dung và thời gian quy định, đảm bảo dân chủ, đúng quy định pháp luật. Nhờ đó, quyền dân chủ của ĐV, NLĐ trong các cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy. Việc chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày

¹ 04 CĐCS bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch tại đại hội; 02 CĐCS bầu khuyết chức danh Chủ tịch CĐCS. Tổng số Ủy viên Ban chấp hành được bầu tại Đại hội công đoàn cơ sở là 286 đồng chí.

29/11/2016 (nay áp dụng theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở) được Ban Chấp hành CĐCS quan tâm, triển khai theo quy định. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã kịp thời tập hợp những kiến nghị, đề xuất để tham gia tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với ĐV, NLĐ năm 2023 và đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên bước đầu được thực hiện, CĐVC tỉnh đã triển khai nội dung chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH MEDLATEC Thừa Thiên Huế, qua đó đã phân bổ cho 600 ĐV, NLĐ được hưởng gói xét nghiệm kiểm tra tầm soát ung thư gan miễn phí.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Công nhân, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, có ý nghĩa. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã kịp thời động viên, thăm hỏi ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bị bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai; thăm hỏi, động viên ĐV, NLĐ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm, bằng các nguồn vận động, các cấp CĐVC tỉnh đã hỗ trợ 4.920 suất quà, tiền mặt cho ĐV, NLĐ với tổng số tiền là 2.790.100 đồng².

Các cấp CĐVC tỉnh tích cực vận động ĐV, NLĐ tham gia đóng góp các nguồn quỹ do công đoàn phát động như Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ Hỗ trợ đặc biệt khó khăn, Quỹ Xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó. Đến nay, ĐV, NLĐ thuộc CĐVC tỉnh đã đóng góp được 156.500.000đ vào Quỹ Mái ấm công đoàn (đạt 100% kế hoạch); 414.330.000đ Quỹ Xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó; 53.200.000đ Quỹ Hỗ trợ đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, ĐV, NLĐ luôn là lực lượng gương mẫu trong việc đóng góp Quỹ Ngày Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Thiên tai, Quỹ Khuyến học, Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các nguồn huy động đột xuất khác; các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt việc chăm lo cho ĐV, NLĐ, chăm lo cho người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.³

² LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 101 suất với tổng số tiền là 56.500.000đ; CĐVC tỉnh hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đặc biệt khó khăn 47 suất với tổng số tiền là 29.500.000đ; CĐCS hỗ trợ 1.046 suất với tổng số tiền là 791.500.000đ; CĐCS huy động xã hội hóa 3.726 suất với tổng số tiền là 1.912.600đ.

³ CĐCS Cục Thuế tỉnh hỗ trợ 01 nhà tình nghĩa cho ông Hồ Lươn (con đẻ của liệt sỹ) tại thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hóa với số tiền 70 triệu đồng; CĐCS KBNN tỉnh hỗ trợ 01 nhà tình nghĩa cho ông Trần Văn Trung, khu phố 3, thị trấn Cửa Việt với số tiền 80 triệu đồng; CĐCS BHXH tỉnh tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; CĐCS Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức nấu và phát cháo tình thương cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; CĐCS Báo Quảng Trị ra mắt chương trình “Vòng tay công đoàn Báo Quảng Trị”, tiếp sức cho học sinh vùng lũ, xây dựng công trình nước sạch cho bà con vùng biên giới; CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế, CĐCS Cục Thi hành án dân sự tỉnh thăm và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. CĐCS Tạp chí Cửa Việt phối hợp với chuyên môn trao tặng 8 tủ sách, 15 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Hướng Hóa; CĐCS Sở LĐ-TB và XH ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ”; CĐCS VP Tỉnh ủy hỗ trợ 02 địa chỉ nhân đạo tại Vĩnh Linh với tổng số tiền 6 triệu đồng 01 năm,...

Trong năm, CĐVC tỉnh đã rà soát, thẩm định và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn cho đồng chí Hồ Thị Duyên- đoàn viên CĐCS thành viên Cây Hòa Bình Việt Nam tại Quảng Trị (thuộc CĐCS Sở Ngoại vụ) với tổng số tiền là 40 triệu đồng. CĐVC tỉnh đã tiến hành bàn giao dịp diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất cho ĐV, NLĐ, các cấp công đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa gắn với hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho đoàn viên, CCVCLĐ.⁴

4. Công tác tuyên truyền giáo dục

CĐVC tỉnh đã hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, ngày truyền thống của các Ngành gắn với các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách phát luật của Nhà nước. Đặc biệt, CĐVC tỉnh hướng dẫn các CĐCS tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội IV CĐVC tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Quảng Trị nhiệm kỳ 2023-2028 kịp thời đến ĐV, NLĐ. Nhiều CĐCS đã chủ động và có cách làm hay như: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng, tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật, trích lược những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong các quy định của pháp luật đối với CBCCVVC để đăng tải mạng nội bộ của các cơ quan đơn vị...

CĐVC tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” trong CCVCLĐ nhằm tuyên truyền sâu rộng lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của ĐV, NLĐ trong các cấp công đoàn, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích

⁴ CĐCS Cục Thuế, CĐCS Sở VH, TT và DL, CĐCS Sở TNMT tổ chức Hội thao; CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và CĐCS Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao lưu bóng đá; CĐCS Trường Cao đẳng sư phạm tổ chức giải Cầu lông chào mừng thành công Đại hội CĐCS và ra mắt Câu lạc bộ Cầu lông; CĐCS BHXH tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ; CĐCS Cục Hải quan tỉnh tổ chức giải Bóng đá nam nữ; CĐCS Tỉnh Đoàn tổ chức giao lưu bóng đá, văn nghệ; các CĐCS khối mặt trận đoàn thể phối hợp tổ chức giải cầu lông, trình diễn áo dài, giao lưu văn nghệ; CĐCS Sở Tài chính tổ chức giải chạy bộ và đi bộ; CĐCS UBKT Tỉnh ủy tổ chức giải bóng đá chào mừng ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng; CĐCS BQL Khu KT tổ chức giải bóng đá nam mở rộng; CĐCS Sở GTVT tổ chức giải bóng đá mini; CĐCS Đảng ủy Khối CQ&DN phối hợp với CĐCS Công ty Điện lực tổ chức giải bóng bàn nam nữ, tham gia giải bóng đá nam nữ nhân ngày truyền thống các Ban Đảng... Ngoài ra, hầu hết các CĐCS đều chuẩn bị chu đáo các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028.

cực của 50/50 CĐCS trực thuộc. Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 04 tập thể và 08 cá nhân đạt kết quả cao nhất để trao giải⁵.

Chỉ đạo các CĐCS tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn tổ chức: Cuộc thi video clip “Công đoàn - đồng hành và sẻ chia”; cuộc thi “Gửi niềm tin - trao kỳ vọng”; cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”; cuộc thi “Duyên dáng áo dài”⁶

Xuyên suốt từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Với những chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, qua 2 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong công tác công đoàn. Sự chuyển biến đó bắt đầu từ sự quan tâm của cấp ủy các cấp đối với nhân sự chủ chốt của CĐCS, đến nay đã có 100% chủ tịch CĐCS tham gia cấp ủy của các cơ quan, đơn vị; 96% chủ tịch CĐCS là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, hoạt động công đoàn có nhiều thuận lợi hơn, chất lượng hoạt động công đoàn được nâng lên, đặc biệt là công tác phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVN “*Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo*” trong ĐV, NLĐ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐV, NLĐ, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng ĐV, NLĐ với phương châm: dễ hiểu, dễ nhớ và dễ khai thác, dễ tương tác và có sức lan tỏa lớn. Vì vậy, ngoài phương pháp tuyên truyền truyền thống, các cấp công đoàn đã biết vận dụng những tiện ích của các trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các trang mạng xã hội (Website CĐVC tỉnh, facebook, zalo) để tuyên truyền, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, của công đoàn đến ĐV, NLĐ kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là đối với những CĐCS có đoàn viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn hoạt động phân tán.

5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Ban Chấp hành CĐVC tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tổng kết phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ban Thường vụ CĐVC

⁵ Giải Nhất tập thể CĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Giải Nhì CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị; Giải Ba CĐCS Sở Giao thông vận tải tỉnh và Giải Khuyến khích CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Giải Nhất cá nhân đồng chí Trần Công Nhân – CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy; các Giải Nhì, Ba, Khuyến khích cá nhân CĐCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

⁶ Kết quả Ban nữ công CĐCS BHXH tỉnh đạt giải khuyến khích cuộc thi “Duyên dáng áo dài”.

tỉnh với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 50 CĐCS trực thuộc năm 2023. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và các hoạt động chuyên đề nổi bật năm 2022⁷. Đây vừa là vinh dự vừa là động lực, là trách nhiệm để mỗi CĐCS, CĐCSTV và cá nhân mỗi đoàn viên tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu đạt những thành cao hơn trong năm tiếp theo.

CĐVC tỉnh đã phát động và chỉ đạo các CĐCS triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*", "*Đẩy mạnh cải cách hành chính*", "*Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển*", "*Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí*", "*Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả*", "*văn hóa công sở*", thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVN "*Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo*"; đẩy mạnh thực hiện việc "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*".

Trên cơ sở hướng dẫn của CĐVC tỉnh và bám sát Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, mỗi CĐCS đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng ngành, nghề và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ hưởng ứng tham gia. Nổi bật nhất là phong trào thi đua "*lao động giỏi, lao động sáng tạo*", với gần 600 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được ĐV, NLĐ tâm huyết nghiên cứu và được triển khai áp dụng từ cơ sở. Trong đó có nhiều đề tài đã đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X và các giải thưởng cấp Quốc gia⁸.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều CĐCS đã đưa nội dung cải cách hành chính vào thực hiện các phong trào thi đua, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền về cải cách hành chính; tích cực tham gia với bộ phận chuyên môn xây dựng và hoàn thiện quy

⁷ 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" năm 2022; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện cho 01 tập thể và 01 cá nhân; tặng Bằng khen chuyên đề về "Văn hóa công sở" cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện; 02 tập thể và 05 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen về thực hiện Nghị quyết 09; 02 tập thể và 02 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen về thực hiện Nghị quyết 09; 13 tập thể và 23 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen toàn diện; 03 tập thể và 05 cá nhân được Đảng ủy khối tặng giấy khen; 20 tập thể và 58 cá nhân nhận giấy khen của CĐVC tỉnh.

⁸ Tại Giải thưởng của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2022-2023: Đề tài của nhóm tác giả Lê Đức Thắng – CĐCSTV CC Thủy Lợi (CĐCS Sở NN và PTNT), đề tài nhóm tác giả Lê Mậu Bình – CĐCSTV Trung tâm NC, CGCN và ĐMST (CĐCS Sở KH và CN), đề tài của nhóm tác giả Nguyễn Minh Diễn (CC Kiểm lâm – TT Khuyến nông (CĐCS Sở NN và PTNT) đạt giải Ba; Đề tài của nhóm tác giả Lê Châu Long (CĐCSVP UBND tỉnh), đề tài của nhóm tác giả Hoàng Phước Lộc (CĐCS trường CĐSP Quảng Trị), đề tài của nhóm tác giả Phan Tuấn Anh-CĐCSTV VP Sở KH-CN (CĐCS Sở KH và CN), đề tài của nhóm tác giả Lê Quang Lam – CĐCSTV Chi cục Thủy Lợi (CĐCS Sở NN và PTNT) đạt giải khuyến khích; Đề tài Áp di sản văn hóa Quảng Trị hỗ trợ du lịch thông minh nhận được giải hạng mục Chuyển đổi số quốc gia xuất sắc năm 2023 và Giải ba về công tác Thông tin đối ngoại.

trình giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị mình⁹. Vận động ĐV, NLD chú trọng xây dựng tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ trong thực thi công vụ, đề cao tính hiệu quả, tính thiết thực của các phong trào thi đua, nhất là các phong trào có tác động trực tiếp đến cải cách hành chính nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc, tạo sự hài lòng, tin tưởng cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã hướng dẫn các CĐCS vận động cán bộ đoàn viên, CCVCLĐ tích cực hưởng ứng. Để đạt được kết quả cao, CĐVC tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu thực hiện tham gia Chương trình đối với các CĐCS trực thuộc với tỷ lệ mỗi CĐCS có ít nhất trên 10% đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình, đồng thời CĐVC tỉnh đã đưa nội dung này để ký kết các chỉ tiêu thi đua hàng năm đối với CĐCS. Trong quá trình triển khai thực hiện, CĐVC tỉnh đã tích cực tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, người lao động tại các CĐCS tham gia vào chương trình đạt kết quả cao. Kết quả, các cấp CĐVC tỉnh đã cập nhật được 810 sáng kiến (đợt 1 và đợt 2), đạt 162% chỉ tiêu sáng kiến được LĐLĐ tỉnh phân bổ (chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh phân bổ là 500 sáng kiến). Với những nỗ lực cố gắng trong triển khai thực hiện chương trình này, CĐVC tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen (tại Quyết định khen thưởng số 8273/QĐ-TLĐ ngày 30/10/2023). 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2023; xét chọn 06 đề tài tiêu biểu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

6. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

CĐVC tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình công tác trọng tâm của BTV; chương trình giám sát, kiểm tra năm 2023 của BTV, UBKT CĐVC tỉnh; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Thường trực CĐVC tỉnh với 50 CĐCS trực thuộc; thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa BTV CĐVC tỉnh và BTV LĐLĐ tỉnh; hướng dẫn các CĐCS trực thuộc xây dựng chương trình công tác năm 2023. Bên cạnh việc phát triển về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày được nâng lên, đến nay cán bộ công đoàn các cấp có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ trên 95%, các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, hầu hết các

⁹ CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường, CĐCS Sở NN và PTNT, CĐCS Ban Quản lý khu kinh tế vận động cán bộ, CCVCLĐ tham gia Cuộc thi Cải cách hành chính; CĐCS Kho bạc NN tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ năm 2023; CĐCS Sở GTVT tham gia với chuyên môn “triển khai hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công Quốc gia”; công đoàn khối các cơ quan Đảng, chính quyền, quản lý Nhà nước tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, trong hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước, CCTTHC; CĐCS Cục Thuế phối hợp với chuyên môn tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử nhằm giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế;...

đồng chí đều giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy cấp tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được các CĐCS quan tâm. Trong năm, các CĐCS đã kết nạp được 64 đoàn viên mới; giới thiệu, bồi dưỡng 123 đoàn viên ưu tú, trong đó có 94 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

CĐVC tỉnh đã cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo và CĐCS Sở Ngoại vụ làm việc với Ban Chấp hành CĐCS thành viên các Dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị liên quan đến nội dung về mô hình hoạt động và công tác quản lý tài chính Công đoàn.

7. Công tác nữ công

CĐVC tỉnh đã triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2023 gắn với việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ ĐV, NLĐ chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2023), kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-2023).

Trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động nữ công là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và tổ chức nhiều mô hình hoạt động thu hút đông đảo chị em tham gia. Nhiều CĐCS đã tổ chức cho nữ công đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, có đánh giá, sơ kết, tổng kết và trao giấy chứng nhận cho nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”¹⁰. Nhờ đó, các chị đã phát huy tính năng động, sáng tạo, đảm nhiệm nhiều công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều chị có trình độ, năng lực, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của cơ quan, đơn vị. Ở gia đình, các chị luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình “*No ảm, tiến bộ, hạnh phúc*”.

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ đoàn viên, CCVCLĐ luôn được các cấp CĐVC tỉnh quan tâm. Trong năm, CĐVC tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần cho 23 nữ đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở các CĐCS nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 với tổng số tiền là 15 triệu; các CĐCS hỗ trợ cho 39 nữ đoàn viên với tổng số tiền 140.500.000đ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, gặp mặt, tham quan học tập cũng được các CĐCS quan tâm triển khai thực hiện¹¹, tạo

¹⁰ CĐCS Cục Thuế tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động nữ công nhiệm kỳ 2017-2023, kiện toàn BNCQC Cục Thuế nhiệm kỳ 2023-2028; CĐCS Cục Hải quan tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2022-2023 và trao giấy chứng nhận cho nữ công đạt danh hiệu “2 giỏi”.

¹¹ : Nữ công CĐCS Cục Hải quan tỉnh tổ chức giải bóng đá nam – nữ; Nữ công CĐCS BHXH tỉnh ra quân vận động được 480 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Nữ công CĐCS Kho bạc Nhà nước, CĐCS Sở LĐ, TB-XH, CĐCS Sở KH-ĐT, CĐCS trường CĐKT, CĐCS Hội Nông dân tỉnh tổ chức Tọa đàm ôn lại truyền thống và cho chị em đi tham quan, du lịch; CĐCS Sở Tư pháp tổ chức các trò chơi dân gian; CĐCS Sở

điều kiện cho nữ đoàn viên, CCVCLĐ thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường mối quan hệ giao lưu, học hỏi, tạo động lực cho chị em hăng say hơn trong công việc. Mô hình “Nuôi heo đất - trao yêu thương” “Áo dài yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu - lan tỏa yêu thương”, các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được duy trì và triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn nhằm góp phần hỗ trợ, động viên những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tiêu biểu như Ban nữ công CĐCS Cục Hải quan tỉnh, CĐCS Hội LHPN tỉnh, CĐCS Sở Tài chính, CĐCS CQ LĐLĐ tỉnh...¹².

8. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp CĐVC tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp, UBKT đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; phát huy vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát đã có bước đổi mới về nội dung, phương pháp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao việc quản lý thu chi tài chính, tài sản Công đoàn; ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

CĐVC chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức kiểm tra tại cơ sở, hướng dẫn quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, dấu hiệu vi phạm, tài chính, trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn.

UBKT CĐVC tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp; tham mưu giúp cho BTV kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính công đoàn tại các CĐCS trực thuộc và CĐCS thành viên.

Kết quả: UBKT CĐVC tỉnh đã tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2022. Qua kiểm tra, công tác thu – chi, sử dụng tài chính tài sản công đoàn được đảm bảo đúng quy định; công tác chi trả kinh phí công đoàn cho các CĐCS năm 2022 cơ bản hoàn thành; hồ sơ sổ sách, chứng từ đúng quy định.

UBKT CĐVC tỉnh tham mưu BTV CĐVC tỉnh tổ chức giám sát hoạt động CĐCS theo quyết định 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn” đối với 03 CĐCS trực thuộc. Tổ chức kiểm tra 08 đơn vị CĐCS và CĐCSTV về việc Chấp hành Điều lệ công đoàn và Công tác quản lý, sử dụng tài chính CĐCS.

Nội vụ tổ chức Hội thi Nấu ăn; CĐCS trường CĐSP, trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Thao giảng, viếng nghĩa trang liệt sỹ; CĐCS CĐ Sở TTTT tỉnh thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở AVao; CĐCS các cơ quan UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giao hữu Cầu lông và trình diễn trang phục Áo dài Việt Nam; Các CĐCSTV thuộc CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thi Ảnh đẹp đoàn viên, cắm hoa nghệ thuật...

¹² Ban nữ công CĐCS Cục Hải quan duy trì hỗ trợ cho 01 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn Huyện Hướng Hóa, hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội, hỗ trợ cho 01 phụ nữ đơn thân ở Phường Đông Lương với số tiền 2 triệu đồng; Ban nữ công CQ LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 4,8 triệu đồng; Ban nữ công CĐCS BHXH tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 3 với tổng số tiền là 10 triệu đồng, các CĐCSTV thuộc CĐCS Sở NN và PTNT trao tổng số tiền 11 triệu đồng cho nữ công trong cơ quan, đơn vị, CĐCS Sở Tài chính hỗ trợ quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường học ở vùng núi huyện Hướng Hóa...

9. Công tác tài chính

Công tác thu kinh phí công đoàn thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc cấp trả kinh phí hoạt động cho CĐCS trực thuộc đảm bảo theo quy định.

CĐVC tỉnh đã duyệt quyết toán thu-chi tài chính công đoàn năm 2022 của các CĐCS trực thuộc. Hoàn thành công tác quyết toán năm 2022 và dự toán thu chi chính của CĐVC tỉnh năm 2023. Qua duyệt nội dung quyết toán cho thấy, công tác thu - chi, quản lý sử dụng tài chính, tài sản của các cấp công đoàn được chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng theo nguyên tắc tài chính và hướng dẫn của Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, việc xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn được tiến hành kịp thời, các khoản thu chi rõ ràng, đúng mục đích.

10. Công tác tổ chức thực hiện

BTV CĐVC tỉnh kịp thời xây dựng chương trình công tác trọng tâm 2023, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ theo các nội dung đã ký cam kết với BTV CĐVC tỉnh.

Trong tổ chức thực hiện các phong trào, các hoạt động, BTV CĐVC tỉnh luôn tranh thủ sự chỉ đạo của BTV LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh nên các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt kết quả cao như: Việc tổ chức Hội nghị CBCC; đăng ký các công trình phần việc chào mừng đại hội CĐ các cấp, tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19”, tham gia đóng góp các nguồn quỹ do các cấp công đoàn phát động, tham gia...

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã có những đổi mới trong công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở; kịp thời tuyên truyền, động viên, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, hướng dẫn CĐCS khắc phục những nội dung còn tồn tại như chỉ đạo hoạt động của Ban TTND, hoạt động của Ban nữ công quần chúng CĐCS.

Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chỉ đạo cũng được thiết kế theo hướng ngắn gọn, số liệu hóa; văn bản được chuyển tải qua các kênh như Website, nhóm Zalo CĐCS, BTV, BCH, Facebook CĐVC tỉnh nhằm kịp thời thông tin 2 chiều, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Đề hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao, BCH CĐCS luôn bám sát nghị quyết và tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy, có quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Đoàn, BTV LĐLĐ tỉnh, của BTV Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sự phối hợp tích cực và tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp Công đoàn và ĐV, NLĐ, phong trào CBCCV, LĐ và hoạt động CĐVC tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đã được đổi mới, phong phú và đa dạng hơn, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở. Hoàn thành các nội dung cam kết năm 2023 với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (có 6/6 nội dung ký cam kết đã đạt 100% trong đó có 02 chỉ tiêu vượt 100%); Nổi bật là vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả .

Chất lượng hoạt động của CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng lên. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều công trình, sản phẩm, việc làm ý nghĩa của ĐV, NLĐ được cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, ĐV, NLĐ tin tưởng và ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Năm 2023, CĐVC tỉnh được BTV LĐLĐ tỉnh xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Nội dung tuyên truyền giáo dục của hầu hết các CĐCS mới chỉ lồng ghép triển khai quán triệt trong các buổi sinh hoạt của chuyên môn, chưa mang màu sắc riêng của hoạt động công đoàn. Việc triển khai “Ngày pháp luật” ở một số đơn vị thực hiện thiếu nghiêm túc, chưa tạo được thói quen tuyên truyền và lan toả hoạt động tốt đẹp của tổ chức công đoàn qua mạng xã hội.

Một số CĐCS chưa thực sự chủ động trong tổ chức phong trào thi đua, phụ thuộc vào chuyên môn, lúng túng trong việc triển khai; công tác sơ kết, tổng kết và động viên khen thưởng thiếu kịp thời.

Một số CĐCS có quản lý CĐCS thành viên còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện, các văn bản triển khai về CĐCS thành viên chậm, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của một số Ban chấp hành CĐCS vẫn còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số CĐCS chưa đi vào nền nếp và mang tính hình thức, chưa tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2023, chưa tổ chức kiểm tra tại các CĐCS thành viên (đối với CĐCS có quản lý CĐCS thành viên).

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại một số đơn vị còn mờ nhạt, hiệu quả thấp, có lúc, có nơi chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

Việc thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề tại một số CĐCS chưa chú trọng thực hiện và thiếu kịp thời.

BTV, BCH CĐVC tỉnh trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai các kế hoạch hoạt động chưa thực sự quyết liệt; Một số CĐCS chưa có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong đội ngũ Ban Chấp hành CĐCS, hầu hết mọi nhiệm vụ công đoàn đều tập trung vào một số đồng chí, do đó có nhiều hoạt động chưa được nắm bắt và triển khai thiếu kịp thời. Một số cán bộ công đoàn chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình, gắn bó với hoạt động công đoàn; chưa dành nhiều thời gian để học tập, nghiên cứu nghiệp vụ công đoàn đặc biệt là những kiến thức cần thiết để đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Một số cơ quan, đơn vị cấp ủy Đảng và lãnh đạo chuyên môn chưa quan tâm chỉ đạo và phối hợp tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn. Một số đơn vị hoạt động công đoàn còn nặng về hành chính, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của đoàn viên.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024); 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2024); năm thứ tư triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Trên cơ sở chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, định hướng hoạt động của LĐLĐ tỉnh và Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh, từ thực tiễn phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

Chủ đề “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị”.

1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

- Phấn đấu CĐVC tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 95% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ.

- 100% ĐV, NLĐ được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; 90% đoàn viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức.

- 100% CĐCS xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2024 (gửi về CĐVC tỉnh theo dõi, chỉ đạo hoạt động).

- 100% CĐCS đăng ký và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2024) và các sự kiện lớn của tỉnh.

- 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn thực hiện QCDCCS, tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ trước quý I/2024; hướng dẫn hoạt động Ban TTND hiệu quả.

- 100% cán bộ chủ chốt CĐCS được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

- UBKT CĐVC tỉnh tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra, giám sát ít nhất 20% CĐCS trực thuộc. Các CĐCS có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đồng cấp và kiểm tra CĐCS thành viên trực thuộc.

- 100% CĐCS thu đủ đoàn phí, kinh phí công đoàn; quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ HTĐBKK

- Mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (*nếu còn nguồn*).

2. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

2.1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐV, NLĐ

Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu để tham gia việc xây dựng các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của ĐV, NLD. Chủ động giám sát thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến ĐV, NLD, đặc biệt chú trọng tại các đơn vị sự nghiệp, đơn vị có đông NLD. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức công đoàn; Giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị thuộc thẩm quyền của công đoàn; chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các đơn thư của người lao động.

Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó tập trung ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Hội nghị cán bộ CCVCLĐ năm 2024, việc tổ chức hoạt động và kiện toàn Ban TTND theo quy định mới (*Luật số 10/2022/QH15 thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 về “Quy định chi tiết một số điều về Luật Thực hiện dân chủ cơ sở”*). Tăng cường giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị CBCC và chất lượng hoạt động của Ban TTND. Tập huấn và hướng dẫn hoạt động Ban TTTND hoạt động hiệu quả từ khâu lựa chọn nhân sự đến việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm... Thường xuyên đánh giá và bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp giữa CĐCS với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn các cấp công đoàn huy động mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho ĐV, NLD có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở; Duy trì hiệu quả các chuỗi hoạt động truyền thống trong dịp Tháng Công nhân. Tiếp tục duy trì, triển khai và tăng cường công tác tuyên truyền “Chương trình phúc lợi đoàn viên” trong ĐV, NLD.

Tiếp tục vận động ĐV, NLD thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nghĩa; tham gia đóng góp đầy đủ các nguồn quỹ do công đoàn và các cấp, các ngành phát động như: Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ hỗ trợ đặc biệt khó khăn, Quỹ Xây dựng phòng ở công vụ, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa,...Rà soát, thẩm định và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ nhà ở Mái ấm công đoàn cho ĐV, NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

2.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Hướng dẫn các cấp CĐVC tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Căn cứ Chương trình công tác toàn

khóa của BCH CĐVC tỉnh, các Kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện trong các cấp CĐVC tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ ĐV, NLD, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của ĐV, NLD nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của ĐV, NLD, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Vận động ĐV, NLD không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, tự học, tự rèn luyện kết hợp với kế hoạch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác truyền thông của tổ chức Công đoàn. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, các phương tiện, hình thức truyền thông mới có tính tương tác, hấp dẫn cao để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị ban hành quy chế xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và vận động ĐV, NLD nghiêm túc thực hiện quy chế.

2.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

CĐVC tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024) cụ thể: Tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" phong trào "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công vụ” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVN “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Chỉ đạo Ban nữ công quần chúng CĐVC tỉnh tham mưu cho BTV CĐVC tỉnh tổ chức 01 hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa; Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu; đề nghị biểu dương, khen thưởng những cá nhân xuất sắc nhất tại Hội nghị biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu lần thứ III của tỉnh Quảng Trị; Vận động ĐV, NLD tích cực tham gia các hoạt động, các cuộc thi, hội thi do các cấp công đoàn tổ chức.

Vận động ĐV, NLD tiếp tục là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và KH 87/KH-LĐLĐ ngày 21/3/2022 của BTV LĐLĐ tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về “Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Quan tâm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân xứng đáng, nhân rộng các tập thể, cá

nhân điển hình tiên tiến. Tạo được không khí thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp trong các CĐCS và trong toàn thể ĐV, NLĐ.

2.4. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là các khâu đột phá.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ & DN tỉnh chỉ đạo để tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở đối với hoạt động của CĐCS.

Tổ chức các lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở với nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng loại hình, tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hội thi... để nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở. Kịp thời chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức và cán bộ CĐCS khi có biến động.

Tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn; quy chế hoạt động của BTV, BCH, UBKT công đoàn các cấp. Duy trì chế độ sinh hoạt công đoàn định kỳ đúng quy định và có chất lượng. Có sổ biên bản ghi chép đầy đủ các nội dung cuộc họp.

Tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị nhằm phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của ĐV, NLĐ đồng thời triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể năm 2024 và phân công trách nhiệm BTV, BCH, UBKT trong tổ chức hoạt động.

2.5. Hoạt động nữ công

Đổi mới hoạt động của Ban nữ công các cấp CĐVC tỉnh. Quan tâm hướng đến các hoạt động chăm lo, bảo vệ, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách lao động nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Triển khai các mô hình hoạt động phù hợp nhằm tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ ĐV, NLĐ, trong tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ ĐV, NLĐ gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”. Tiếp tục triển khai mô hình “Nuôi heo đất - trao yêu

thương”, “Quỹ Tiết kiệm xoay vòng”, “Áo dài trao yêu thương” trong nữ ĐV, NLD.

Ban nữ công quần chúng CĐCS phải kịp thời tham mưu với BCH hỗ trợ, thăm hỏi động viên nữ ĐV, NLD có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo những mô hình hay, việc làm thích hợp phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ công; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ nữ công các cấp trong việc bồi dưỡng, đào tạo, chủ động tham mưu, đề xuất, giới thiệu, quy hoạch cán bộ nữ tại các cơ quan, đơn vị.

Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động.

Tổ chức giao lưu “dân vũ” trong nữ ĐV, NLD nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2024.

2. 6. Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Hướng dẫn và đôn đốc, theo dõi các CĐCS trực thuộc trích nộp kinh phí theo Quyết định số 562/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị “về việc phân cấp thu kinh phí công đoàn 2% các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách Nhà nước cho CĐVC tỉnh Quảng Trị” kể từ ngày 01/01/2022. Kịp thời cập nhật các văn bản hướng dẫn công tác thu chi, quản lý sử dụng tài chính công đoàn theo quy định¹³.

Hướng dẫn quyết toán kinh phí công đoàn, tăng cường kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn cơ sở để đảm bảo thu, chi tài chính công đoàn đúng quy định. Tập trung nguồn lực tài chính cho thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

2.7. Công tác kiểm tra giám sát

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/03/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

¹³ Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ, ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn; Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ, ngày 08/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp; Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 về việc sửa đổi bổ sung QĐ 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn chủ tịch TLĐ về thu, chi quản lý tài chính CĐCS; Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 về “Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở”; Hướng dẫn số 04/HD-CĐVC ngày 22/8/2023 về “hướng dẫn công tác tài chính CĐCS năm 2023”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT CĐCS; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn, tài chính công đoàn đồng cấp và cấp dưới; giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra; tham mưu giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị thuộc thẩm quyền của công đoàn. Năm 2024, UBKT CĐVC tỉnh sẽ tiến hành 01 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 10 CĐCS, CĐCSTV về Thi hành Điều lệ công đoàn và việc sử dụng, thu chi tài chính công đoàn năm 2023.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập trung chỉ đạo rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2023-2028 để xây dựng các giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề ra; tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2024, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV, NLĐ... Các chương trình, kế hoạch của CĐVC tỉnh phải hướng về cơ sở, vì ĐV, NLĐ. Gắn trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực CĐVC tỉnh với kết quả hoạt động công đoàn theo từng đơn vị, ngành, lĩnh vực đã được phân công.

3. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở nhằm đưa phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt hơn.

4. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, các cấp công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền đồng cấp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung các giải pháp phù hợp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vì quyền và lợi ích của ĐV, NLĐ.

Trên đây là báo cáo tình hình ĐV, NLĐ và hoạt động CĐVC tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh (BC);
- ĐU Khối CQ&DN (BC);
- Khối thi đua CĐ ngành, CĐVC tỉnh;
- UVBCH CĐVC tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP CĐVC tỉnh

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hoài Lê